



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PHRA NAKHON SI ANUTTHAYA PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชน...ร่วมงาน...

“คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร”

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา กัญชา กัญชง อย่างครบวงจร โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกร วิสาหกิจ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล ๑๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๓ แห่ง ภายในจังหวัด โรงงานสกัดกัญชงที่มีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและประเทศต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร” ขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค เพื่อให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและใช้กัญชา กัญชง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย จุดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาผู้ที่มีอาการหลังติดเชื้อ COVID - 19 โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้ทั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการให้บริการอย่างเป็นระบบ ประชาชนทุกท่านที่รับบริการสามารถรับยากัญชาทางการแพทย์และคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปลูกและใช้กัญชาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ไปใช้ในการดูแลตนเองได้ และมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องกัญชา กัญชง กระท่อม โดยเน้นการใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง โดยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา ตำรับยากัญชา อาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ร่วมดำเนินการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถไปรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ตลอดทั้ง ๓ วัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวต่อว่า การจัดงาน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร” เป็นโอกาสที่ดีของประชาชน ที่จะเข้าถึงข้อมูล ความรู้ กัญชา ได้โดยง่าย และสะดวก ครบวงจร ขอเชิญชวนชาวพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน หมั่นล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สามารถติดตามข้อมูล ประชาสัมพันธ์งาน และ กิจกรรมภายในงาน ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ FACEBOOK : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา